

## ข้อเสนอผอ.วิทยาลัยอาชีวะกรณีทุจริตสกสค.

☛ นำเสนอเมื่อ 11 พ.ย. 2559

สกสค.เดินทางตามนโยบาย "ดาวพงษ์" ตามเชือตทุกคนที่พั้วพันกรณีทุจริตในสกสค. เผยถึงคิ่วผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะทางภาคเหนือที่รวมเป็นบอรรตบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษในโครงการเงินกูขพค.

วันนี้(10 พ.ย.) ดร.พิษณุ ตูลสุช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยวว่า ตามที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจสอบและดำเนินการกับอดีตผู้บริหาร สกสค. เจาหนาที่ และกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.อีก 22 คน ในฐานความผิดเป็นเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนาการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีการทุจริตซื้อตัวสัญญาไซเงินบริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ดกรุป จำกัด มูลค่า 2,500 ล้านบาทนั้น ทราบวาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยชุดที่มีนายอรรถพล ตรีกรรอง ผุ้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธาน ได้สอบสวนวินัยรายแรงเจาหนาที่ สกสค.จำนวน 7 คน มีความคืบหนาไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว และล่าสุดคณะกรรมการสอบสวนฯได้เสนอขอขยายขอบเขตอำนาจการสอบสวนมากขึ้นเพื่อให้การสอบสวนครอบคลุมและสมบูรณ์ ซึ่งตนพิจารณาแล้วและเห็นชอบที่จะให้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีี่ รมว.ศธ.ต้องการให้มีการสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการที่เป็นกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ซึ่งเป็นข้าราชการจากหลายหน่วยงานในองค์กรหลักของศธ.ด้วยนั้น เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนชุดที่นายอรรถพล เป็นประธาน มีขอบเขตการสอบสวนเฉพาะเจาหนาที่ สกสค.เท่านั้น แต่หาก รมว.ศธ.ต้องการให้สอบสวนข้าราชการและบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากเจาหนาที่ สกสค.ด้วย พล.อ.ดาวพงษ์ สามารถออกคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้สามารถดำเนินการสอบสวนได้ทันที เนื่องจากหากจะให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเองอาจจะเกิดความล่าช้า เพราะมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงาน

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า เท่าที่ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษนั้น นอกจากข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 คน และบุคคลภายนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 1 คน ที่ได้แจ้งให้ตนสังกัดดำเนินการสอบสวนวินัยรายแรงและดำเนินการทางอาญาไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้าราชการ 1 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะทางภาคเหนือที่รวมเป็นกรรมการบริหารกองทุนด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้แจ้งให้ สอศ.ดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด ดังนั้นจะเสนอดร.พิษณุ เพื่อแจ้งเรื่องให้ สอศ.ดำเนินการกับข้าราชการรายดังกล่าวต่อไป.